



■ 'บึกป้อม'นั่ง ปธ.ถก กกก.สิ่งแวดล้อม

ทำเนียบฯ- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการด้านพลังงาน คมนาคม และอาคาร รวมจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในอนาคต 2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุดรราชธานี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตอนแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 จังหวัดนครราชสีมา ของกรมทางหลวง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนครราชสีมา 4.โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรง ของกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมลงมาใช้บริการและเพิ่มความสะดวกรสบายในการเดินทาง 5.รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 และ 4 ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัย รักษาขีดความสามารถในการขึ้นลงของอากาศยาน และสามารถรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ เมื่อมีการขยายหรือพัฒนาโครงการเพิ่มเติมขีดความสามารถในปี พ.ศ. 2578 และ 6.โครงการอาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสกลนคร ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย และเสริมสร้างความเสมอภาคและโอกาสในการได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบกับแผนแนวทางการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3.ร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่